

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ จำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่เลขที่ 2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 24.98) และบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 10.55) ซึ่งทั้งสองแห่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2566 (ร้อยละ)	2565 (ร้อยละ)
ถือหุ้นโดยบริษัทฯ				
บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด	ผลิตบะหมี่และเส้นหมี่ ถึงสำเร็จรูป ให้เช่าสินทรัพย์ และให้บริการทางธุรกิจภายใน และภายนอกสำนักงาน	ไทย	99.99	99.99
บริษัท กรุงเทพ ทาวเวอร์ (1999) จำกัด	อาคารสำนักงานให้เช่า	ไทย	99.99	99.99
บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด	ผลิตน้ำแร่	ไทย	59.37	59.37
Saha Vietnam Co., Ltd.	ศูนย์จำหน่ายสินค้า	เวียดนาม	100.00	100.00
บริษัท แครี่ไทย จำกัด	ผลิตนมเปรี้ยว	ไทย	63.91	63.91

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2566 (ร้อยละ)	2565 (ร้อยละ)
<u>ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย</u>				
บริษัท ทีพีวีอาร์ อินเตอร์ แฟ็คเกจจิ่ง จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท ทีพีวีอาร์ วัฒนา จำกัด)	ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูป	ไทย	99.99	99.99
บริษัท เอสพีซี เวนเจอร์ส จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด ร้อยละ 90.00 และบริษัท กรุงเทพ ทาวเวอร์ (1999) จำกัด ร้อยละ 10.00)	ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ	ไทย	100.00	100.00
บริษัท เลอ มาสค์ จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด ร้อยละ 35.00 และบริษัท กรุงเทพ ทาวเวอร์ (1999) จำกัด ร้อยละ 45.00)	ผลิตกาแฟและเครื่องดื่ม	ไทย	80.00	70.00

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีความกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้อินอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ หลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืน ค่าส่งเสริมการขายและส่วนลดต่าง ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมปฏิบัติของธุรกิจที่จ่ายให้แก่ลูกค้า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ขายอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้มีการโอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง กล่าวคือ เมื่อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แสดงตามมูลค่าที่ได้รับหักด้วยส่วนลดและค่าใช้จ่ายที่กลุ่มบริษัทจ่ายแทนให้แก่ลูกค้า เงื่อนไขในการจ่ายชำระเป็นไปตามงวดการจ่ายชำระที่ระบุในสัญญาที่ทำกับลูกค้า

รายได้จากการให้เช่า

รายได้จากการให้เช่าจะรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้น

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้านิรหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าเสียหายในการผลิต

วัตถุดิบ วัสดุโรงงานและอะไหล่แสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

4.4 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย หากมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ทั้งนี้ ต้นทุนในการขาย หมายถึง ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจำหน่ายสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย โดยไม่รวมถึงต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กลุ่มบริษัทจะจัดประเภทสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายก็ต่อเมื่อการขายต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากและสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายอยู่ในสภาพพร้อมขายในทันทีในสภาพปัจจุบัน การดำเนินการเพื่อให้การขายเสร็จสมบูรณ์ควรบ่งบอกได้ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการขายอย่างมีนัยสำคัญหรือจะมีการยกเลิกการขายนั้น ผู้บริหารต้องผูกพันกับแผนการขายสินทรัพย์และเป็นการขายที่คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่จัดประเภทสินทรัพย์

กลุ่มบริษัทไม่บันทึกค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่ายของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นได้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

รายการสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายได้แสดงแยกต่างหากเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 - 40 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

เมื่อมีการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

สำหรับทรัพย์สินที่ซื้อก่อนปี 2531 จำนวนค่าเสื่อมราคาโดยวิธีขอลดลงจากมูลค่าสุทธิปีก่อนในอัตราไม่เกินที่กำหนดในประมวลรัษฎากร สำหรับทรัพย์สินที่ซื้อตั้งแต่ปี 2531 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	10 - 20	ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 40	ปี
เครื่องจักร	5 - 10	ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 - 5	ปี
ยานพาหนะ	5	ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้การดำเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์นั้นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งได้แก่ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกำไรหรือขาดทุนนั้นออกจากบัญชี

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

อายุการให้ประโยชน์

เครื่องหมายการค้า	5 - 20 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	10 ปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Bitkub Coin) โดยได้รับผลตอบแทนจากการเป็นผู้ตรวจสอบการทำธุรกรรม (Node Validator) และได้นำหลักการของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาประยุกต์ใช้

บริษัทฯ บันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยราคาทุน ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้สินทรัพย์มาภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ดิจิทัลแสดงมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัลเนื่องจากมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล โดยจะบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่า เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดิจิทัลสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมวัดจากราคาปิด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน จากเว็บไซต์ซื้อขายบิทคอยน์ (www.bitkub.com)

บริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์ดิจิทัลออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.9 ค่าความนิยม

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาหุ้น ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาหุ้นหักค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมได้ในอนาคต

4.10 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่า หรือตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้ พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็นต้น

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลและหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ซึ่งได้แก่ ยานพาหนะ กำหนดจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 - 8 ปี ของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนี้ด้วยจำนวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า กล่าวคือ ผลรวมของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อ้างอิงที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.12 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สินทรัพย์สิทธิการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิยม) มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ดีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็น โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตาม โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับ โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.15 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้ อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลา รายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.17 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารหนี้)

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ รายได้ดอกเบี้ย กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าหรือการโอนกลับรายการผลขาดทุนนั้นจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนและคำนวณด้วยวิธีการเช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอื่น ๆ จะรับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เคยรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะโอนเข้าไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่มีการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)

ณ วันที่รับรู้รายการวันแรก กลุ่มบริษัทสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อค้าเป็นตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร

ผลกำไรและขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสิทธิประโยชน์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสิทธิประโยชน์ทางการเงินอย่างชัดเจน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการนั้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีข้อกำหนดให้ประเมินการด้อยค่า

สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยรับในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางการเงินดังกล่าว หมายความว่ารวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้าเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสิทธิประโยชน์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินสดและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การซื้อขายหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ

การซื้อขายหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติที่มีเงื่อนไขการส่งมอบสินทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดขึ้นจากหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปของตลาด จะรับรู้ ณ วันซื้อขาย ซึ่งเป็นวันที่กิจการมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น/วันจ่ายชำระ ซึ่งเป็นวันที่ได้มีการส่งมอบสินทรัพย์นั้น

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญา กับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือมีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสียหายทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้หนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.18 ตราสารอนุพันธ์

กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยรับในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์

กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุพันธ์อื่นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือหนี้สินหมุนเวียน

4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

4.20 หุ้นทุนซื้อคืน

กลุ่มบริษัทรับรู้ตราสารทุนของกิจการซึ่งกิจการได้ซื้อคืน (หุ้นทุนซื้อคืน) ด้วยราคาทุน และนำมาหักออกจากส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่รับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจากการซื้อ ขาย ออก หรือยกเลิกตราสารทุนของกิจการเอง และรับรู้ผลต่างที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีและสิ่งตอบแทนที่ได้รับในบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นหากมีการออกตราสารทุนดังกล่าว

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

งบการเงินของบริษัทฯที่บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในบริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 12.68 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญ รวมถึงมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯจึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวข้างต้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับธุรกรรมการขายที่มีผลผูกพันซึ่งได้เข้าทำในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันสำหรับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันหรืออ้างอิงจากราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มในการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการคิดลดกระแสเงินสดที่ไม่รวมถึงการปรับโครงสร้างใด ๆ ที่กิจการยังไม่ได้มีผลผูกพันหรือการลงทุนในอนาคตที่สำคัญซึ่งจะทำให้สินทรัพย์นั้นดีขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคืออัตราคิดลดที่ใช้ในแบบจำลองดังกล่าว ตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนาคตที่คาดการณ์และอัตราการเติบโตที่ใช้เพื่อการคาดการณ์

ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่ายสำหรับรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดที่ให้กับลูกค้า

ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่ายสำหรับรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดที่ให้กับลูกค้าประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในอดีตและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงที่ทำกับลูกค้า สำหรับการจ่ายที่จ่ายให้กับลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการเชิงพาณิชย์จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เหล่านี้ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	2566	2565	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้จากการขาย	-	-	41,856	38,495	ราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้เงินปันผล	-	-	7,320	6,441	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
รายได้อื่น	-	-	64,562	58,300	ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา
ซื้อสินค้า	-	-	1,258,074	1,064,471	ราคาที่ตกลงร่วมกันหรือราคาตามสัญญา
ค่าบริการจ่าย	-	-	39,470	32,264	ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา
ค่าเช่าจ่าย	-	-	64,687	56,531	ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา
ค่าขนส่งจ่าย	-	-	31,964	33,752	ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	23,195	18,810	ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	6,354	7,333	อัตราดอกเบี้ยในตลาด
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม					
รายได้จากการขาย	214,072	227,608	214,072	227,608	ราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้เงินปันผล	-	-	12,679	4,936	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
รายได้อื่น	10,795	4,576	7,292	4,576	ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา
ค่าบริการคลังสินค้าจ่าย	104,691	100,288	104,691	100,288	ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา
ค่าขนส่งจ่าย	878,675	840,881	878,675	840,881	ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายอื่น	8,636	53,598	8,636	53,598	ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
รายได้จากการขาย	46,343	40,769	46,343	40,769	ราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้เงินปันผล	196,910	183,371	196,910	183,371	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
รายได้อื่น	25,225	20,684	25,225	20,684	ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา
ซื้อสินค้า	26,599,627	24,839,632	26,599,627	24,839,632	ราคาที่ตกลงร่วมกันหรือราคาตามสัญญา
ค่าโฆษณาจ่าย	179,700	116,708	179,700	116,708	ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,517	65,291	7,517	65,291	ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา
เงินปันผลจ่าย	301,617	308,978	301,617	308,978	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
ซื้อเงินลงทุน	-	16,711	-	16,711	ราคาที่ตกลงร่วมกันหรือราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย	-	-	14,984	16,010
บริษัทร่วม	55,761	46,387	41,461	44,614
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	224,544	86,243	223,954	86,111
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	<u>280,305</u>	<u>132,630</u>	<u>280,399</u>	<u>146,735</u>
ค่าส่งเสริมการขายค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,575,489	1,787,314	1,575,489	1,787,314
รวมค่าส่งเสริมการขายค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	<u>1,575,489</u>	<u>1,787,314</u>	<u>1,575,489</u>	<u>1,787,314</u>

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	รับชำระคืนระหว่างปี	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
บริษัท มโนรมย์ฟู้ดแวร์ จำกัด	กรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อย	6,000	(6,000)	-
รวม		<u>6,000</u>	<u>(6,000)</u>	<u>-</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี โดยบริษัทย่อยได้รับชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วทั้งจำนวนในเดือนมิถุนายน 2566

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 22)				
บริษัทย่อย	-	-	219,415	181,992
บริษัทร่วม	34,904	14,263	9,485	14,263
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4,825,008	3,995,346	4,822,912	3,995,346
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	<u>4,859,912</u>	<u>4,009,609</u>	<u>5,051,812</u>	<u>4,191,601</u>
หนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 23.2)				
บริษัทย่อย	-	-	46,865	60,900
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>46,865</u>	<u>60,900</u>

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ผลประโยชน์ระยะสั้น	110,801	106,161	65,241	69,763
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,809	3,685	1,040	566
รวม	112,610	109,846	66,281	70,329

การรับประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีภาระจากการรับประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินสด	1,155	701	252	197
เงินฝากธนาคาร	2,585,779	1,804,251	2,334,220	1,569,297
เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำ	500,033	34	500,000	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ในกองทุนส่วนบุคคล)	16,209	28,896	16,209	28,896
รวม	3,103,176	1,833,882	2,850,681	1,598,390

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 1.95 ต่อปี (2565: ร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	33,263	22,693	25,297	28,577
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	25,491	22,677	24,382	22,677
3 - 6 เดือน	-	2,959	-	2,959
6 - 12 เดือน	-	113	-	113
มากกว่า 12 เดือน	-	-	17,262	17,262
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	58,754	48,442	66,941	71,588
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(113)	(17,262)	(17,375)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	58,754	48,329	49,679	54,213
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	4,507,272	3,950,815	4,472,501	3,867,056
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	664,835	515,895	662,992	512,483
3 - 6 เดือน	11,224	5,647	11,204	5,378
6 - 12 เดือน	3,047	18,966	3,000	35,223
มากกว่า 12 เดือน	16,641	-	16,232	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	5,203,019	4,491,323	5,165,929	4,420,140
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(40,538)	(49,850)	(40,059)	(48,437)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	5,162,481	4,441,473	5,125,870	4,371,703
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	5,221,235	4,489,802	5,175,549	4,425,916
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	119,914	5,759	118,759	4,600
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	117,961	63,519	109,190	60,528
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	101,637	78,542	111,961	87,922
รายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	120,445	111,374	113,748	89,452
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	231,160	198,080	225,491	193,279
รวมลูกหนี้อื่น	691,117	457,274	679,149	435,781
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(12,097)	(12,097)	(12,097)	(12,097)
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	679,020	445,177	667,052	423,684
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	5,900,255	4,934,979	5,842,601	4,849,600

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ยอดคงเหลือต้นปี	49,963	116,191	65,812	116,187
กลับรายการสำรองผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(9,425)	(66,228)	(8,491)	(50,375)
ยอดคงเหลือปลายปี	40,538	49,963	57,321	65,812

9. ⁺ตัวเงินรับการค้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
อายุหนึ่งค่างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ ไม่เกิน 3 เดือน	403,825	374,546	403,825	374,514
รวมตัวเงินรับการค้า	403,825	374,546	403,825	374,514
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(6,989)	(3,157)	(6,989)	(3,157)
รวมตัวเงินรับการค้า - สุทธิ	396,836	371,389	396,836	371,357

10. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	751,000	-	745,000
รวม	-	751,000	-	745,000
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	6,000	-	-

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	751,000	745,000
รับชำระคืนระหว่างปี	(751,000)	(745,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	-

10.1 ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายฝากอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์อื่น ๆ กับบริษัท 3 แห่ง จำนวนเงินรวม 745 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาการไถ่ถอน 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียนขายฝากซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี โดยครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตาม บริษัทดังกล่าวไม่สามารถไถ่ถอนสินทรัพย์ภายในวันครบกำหนด บริษัทฯ จึงโอนสินทรัพย์ที่ขายฝากดังกล่าวไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพื่อเป็นการชำระเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยรวม 813.5 ล้านบาท ต่อมาในเดือนมกราคม 2567 บริษัทดังกล่าวได้ทำสัญญาเช่าสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 เดือนจนถึงเดือนมีนาคม 2567

10.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเป็นจำนวน 6 ล้านบาท และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยได้รับชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวทั้งจำนวน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

11. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
สินค้าสำเร็จรูป	780,818	970,071	(921)	(17,483)	779,897	952,588
สินค้าระหว่างผลิต	6,791	7,729	-	-	6,791	7,729
วัตถุดิบ	76,124	69,048	-	-	76,124	69,048
วัสดุโรงงานและอะไหล่	11,940	11,694	-	-	11,940	11,694
รวม	875,673	1,058,542	(921)	(17,483)	874,752	1,041,059
ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์						
ระหว่างพัฒนา						
ที่ดิน	24,164	25,173	-	-	24,164	25,173
งานระหว่างก่อสร้าง	15,517	17,600	-	-	15,517	17,600
รวมต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์						
ระหว่างพัฒนา	39,681	42,773	-	-	39,681	42,773
รวมสินค้าคงเหลือ	915,354	1,101,315	(921)	(17,483)	914,433	1,083,832

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
สินค้าสำเร็จรูป	749,005	942,202	(300)	(16,400)	748,705	925,802
รวม	749,005	942,202	(300)	(16,400)	748,705	925,802
ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์						
ระหว่างพัฒนา						
ที่ดิน	24,164	25,173	-	-	24,164	25,173
งานระหว่างก่อสร้าง	15,517	17,600	-	-	15,517	17,600
รวมต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์						
ระหว่างพัฒนา	39,681	42,773	-	-	39,681	42,773
รวมสินค้าคงเหลือ	788,686	984,975	(300)	(16,400)	788,386	968,575

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวน 16.6 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 16.1 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี (2565: ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 8.4 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 8.4 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย)

12. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินฝากธนาคารที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
เงินฝากประจำ	1,617,862	1,704,172	867,829	1,062,931
เงินลงทุนชั่วคราว (ในกองทุนส่วนบุคคล)	91,000	30,000	91,000	30,000
รวม	1,708,862	1,734,172	958,829	1,092,931
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(162)	(162)	(162)	(162)
รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สุทธิ	1,708,700	1,734,010	958,667	1,092,769

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในเงินฝากประจำธนาคารระยะเวลา 6 เดือน ถึง 12 เดือน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ถึง 2.68 ต่อปี (2565: ร้อยละ 0.15 ถึง 0.75 ต่อปี)

13. เงินให้กู้ยืมระยะยาว

เงินให้กู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	682,646	681,050	681,050	681,050
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี	(503,550)	-	(503,550)	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด รับชำระภายในหนึ่งปี	179,096	681,050	177,500	681,050

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินให้กู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	681,050	681,050	681,050	681,050
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	2,552	-	2,552	-
รับชำระคืนระหว่างปี	(956)	-	(956)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	682,646	681,050	682,646	681,050

- 13.1 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายฝากอสังหาริมทรัพย์ จำนวนเงินรวม 2,000.00 ล้านบาท ร่วมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 3 แห่ง โดยเข้าร่วมรับซื้อฝากทรัพย์สินบริษัทละ 500.00 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาการไถ่ถอน 3 ปี นับแต่วันจดทะเบียนขายฝากทรัพย์สินซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12.00 ต่อปี โดยครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 มิถุนายน 2567
- 13.2 ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายฝากอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทแห่งหนึ่ง จำนวนเงิน 177.50 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาการไถ่ถอน 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนขายฝากซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี โดยครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 พฤษภาคม 2568
- 13.3 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแบบไม่มีหลักประกันจำนวนเงิน 3.55 ล้านบาท กับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.37 ต่อปี และครบกำหนดชำระวันที่ 23 กรกฎาคม 2567

14. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<u>ตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน</u>				
<u>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</u>				
<u>ตราสารทุนในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>				
กลุ่มพาณิชย์	4,505,215	4,325,246	4,505,215	4,325,246
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	1,727,258	1,621,071	1,727,258	1,621,071
กลุ่มแฟชั่น	495,045	535,676	495,045	535,676
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	267,434	376,751	267,434	376,751
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์	172,669	160,694	172,669	160,694
กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	156,819	186,868	156,819	186,868
กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์				
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	129,950	148,789	129,950	148,789
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	75,042	84,433	75,042	84,433
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต	66,670	73,479	66,670	73,479
กลุ่มกองทุนรวมและหน่วยทรัสต์	131,462	236,755	131,462	236,755
อื่น ๆ	324,807	205,714	324,807	205,714
รวมตราสารทุนในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	8,052,371	7,955,476	8,052,371	7,955,476
<u>ตราสารทุนในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>				
กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	2,534,350	2,255,513	2,534,350	2,255,513
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	786,487	825,576	786,487	825,576
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์	638,090	630,615	638,090	630,615
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	614,016	513,924	614,016	513,924
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	357,986	291,408	357,986	291,408
กลุ่มบริการเฉพาะกิจ	337,862	322,066	337,862	322,066
กลุ่มแฟชั่น	180,958	258,467	180,948	258,467
กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	158,417	156,577	158,417	156,577
กลุ่มพาณิชย์	152,951	132,391	152,951	132,391
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	83,768	80,084	83,768	80,084
อื่น ๆ	55,812	337,056	49,602	324,506
รวมตราสารทุนในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	5,900,697	5,803,677	5,894,477	5,791,127
รวมตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน				
<u>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</u>	13,953,068	13,759,153	13,946,848	13,746,603
<u>ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน</u>				
<u>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</u>				
ตั๋วเงินคลังและหุ้นกู้	803,896	744,483	803,896	744,483
พันธบัตรรัฐบาล	178,584	321,158	178,584	321,158
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	130,959	105,396	130,959	105,396
รวมตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน				
<u>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</u>	1,113,439	1,171,037	1,113,439	1,171,037
<u>สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย</u>				
เงินฝากประจำอายุเกิน 1 ปี	89,315	503	22,500	-
รวมสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	89,315	503	22,500	-
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	15,155,822	14,930,693	15,082,787	14,917,640

รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
<u>ตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</u>		
<u>ตราสารทุนในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	7,955,476	7,955,476
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	18,932	18,932
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	77,963	77,963
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	8,052,371	8,052,371
<u>ตราสารทุนในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	5,803,677	5,791,127
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	317,625	317,625
ลดลงระหว่างปี	(3,622)	(3,622)
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	(2,170)	4,160
โอนเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน (หมายเหตุ 15)	(214,813)	(214,813)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	5,900,697	5,894,477
รวมเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	13,953,068	13,946,848
<u>ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</u>		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	1,171,037	1,171,037
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	10,000	10,000
ลดลงระหว่างปี	(64,232)	(64,232)
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	(3,366)	(3,366)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	1,113,439	1,113,439
<u>สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย</u>		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	503	-
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	89,315	22,500
ลดลงระหว่างปี	(503)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	89,315	22,500
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	14,930,693	14,917,640
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	15,155,822	15,082,787

ตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ได้แก่ เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนและเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาว่าเป็นการลงทุนในเชิงกลยุทธ์

ในระหว่างปี 2566 กลุ่มบริษัทได้มีการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และโอนผลสะสมขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวที่เคยรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 38.5 ล้านบาท (2565: 9.6 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 38.0 ล้านบาท 2565: 4.0 ล้านบาท) ไปยังกำไรสะสม

ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปีปัจจุบัน บริษัทฯซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นวเวช อินเทอร์เน็ต ชันแนล จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม ซึ่งเดิมเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมดังกล่าวทำให้เงินลงทุนดังกล่าวเปลี่ยนสถานะไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 โดยบริษัทฯวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่เคยถืออยู่เดิมด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและโอนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวที่เคยรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 148.7 ล้านบาท ไปยังกำไรสะสม

นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2566 กลุ่มบริษัทได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่ยังถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เป็นจำนวน 350.3 ล้านบาท (2565: 213.7 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 350.5 ล้านบาท 2565: 213.7 ล้านบาท)

15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

15.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

		(หน่วย: พันบาท)												
บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินรวม								งบการเงินเฉพาะกิจการ			
			สัดส่วน เงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชี วิธีส่วนได้เสีย		ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน บริษัทร่วมในระหว่างปี		ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจาก เงินลงทุนในบริษัทร่วมใน ระหว่างปี		มูลค่าตามบัญชี วิธีราคาทุน		รายได้เงินปันผล ในระหว่างปี	
			2566 (ร้อยละ)	2565 (ร้อยละ)	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565
บริษัท ชันแวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	จำหน่ายสินค้าผ่าน เครื่องอัตโนมัติ	ไทย	12.68	12.68	155,721	153,257	7,349	10,823	(447)	(33)	111,015	111,015	4,438	3,551
บริษัท สหอุบลนคร จำกัด	พัฒนาที่ดิน	ไทย	20.00	20.00	1,576	1,576	-	-	-	-	5,087	5,087	-	-
บริษัท สหพัฒนรีแยลเอสเตท จำกัด	ลงทุน	ไทย	20.00	20.00	224,126	234,680	(1,974)	56,895	(2,940)	(3,740)	141,000	141,000	5,640	-
บริษัท ศรีราชาขนส่ง จำกัด	ขนส่ง	ไทย	20.00	20.00	4,280	3,797	683	501	-	-	2,036	2,036	200	200
บริษัท ไทย - เมียนมาร์ ซัคเซส เวนเจอร์ จำกัด	ลงทุน	ไทย	35.00	35.00	37,401	36,840	561	390	-	-	35,039	35,039	-	-
PRESIDENT FOODS (CAMBODIA) Co., Ltd.	ผลิตขนม	กัมพูชา	30.00	30.00	84,662	77,451	8,132	(1,541)	(921)	2,640	19,647	19,647	-	-
บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์	ไทย	25.00	25.00	185,841	197,092	(11,118)	(2,469)	(133)	225	105,000	105,000	-	-
บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด	ร้านสะดวกซื้อ	ไทย	21.34	21.34	65,709	63,087	2,622	(4,552)	-	-	291,706	291,706	-	-
บริษัท บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุน	ไทย	32.00	32.00	196,196	194,898	1,298	989	-	-	224,000	224,000	-	-
CANCHANA INTERNATIONAL Co., Ltd.	ตัวแทนจำหน่ายสินค้า	กัมพูชา	40.00	40.00	11,867	13,387	(1,411)	(195)	(109)	457	6,495	6,495	-	-
บริษัท สยาม อาราคะ จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายสินค้า	ไทย	25.00	25.00	5,097	1,590	3,507	1,590	-	-	5,000	5,000	-	-
บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์	ไทย	25.00	25.00	91,126	98,895	(27,765)	(10,491)	(4)	2	140,000	120,000	-	-
บริษัท อีราวี ซัคเซส เวนเจอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	ผลิตขนม	เมียนมาร์	24.00	24.00	83,512	82,590	1,709	2,981	(787)	(11,837)	99,719	99,719	-	-
บริษัท เสนอर्सส โลจิสติกส์ จำกัด	ขนส่ง	ไทย	35.50	35.50	29,308	34,089	(2,380)	2,444	-	(2,346)	34,685	34,685	2,401	1,185
บริษัท นวเวช อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	โรงพยาบาล	ไทย	36.49	-	433,390	-	(51,650)	-	-	-	485,040	-	-	-
					<u>1,609,812</u>	<u>1,193,229</u>	<u>(70,437)</u>	<u>57,365</u>	<u>(5,341)</u>	<u>(14,632)</u>	<u>1,705,469</u>	<u>1,200,429</u>	<u>12,679</u>	<u>4,936</u>
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า					-	(21,800)					(305,896)	(334,490)		
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ					<u>1,609,812</u>	<u>1,171,429</u>					<u>1,399,573</u>	<u>865,939</u>		

การซื้อขายหุ้นสามัญในบริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม

ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 บริษัทฯ ได้ชำระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเพิ่มเติมจำนวน 38.7 ล้านหุ้น เป็นมูลค่าเงินลงทุน รวม 199.69 ล้านบาท และชำระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 7.10 ล้านหุ้น เป็นมูลค่ารวม 70.54 ล้านบาท โดยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นสามัญที่ทางบริษัทดังกล่าวออกเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) จำนวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ผลจากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมดังกล่าวทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 16.91 เป็นร้อยละ 36.49 และทำให้เงินลงทุนในบริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม

รายละเอียดของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาของบริษัทร่วมดังกล่าว ณ วันที่ซื้อมีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	155,557
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	81,383
สินค้าคงเหลือ	19,100
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	35,451
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,159,125
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	38,471
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(131,616)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(2,192,500)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(8,532)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(32,452)
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้	1,123,987
สินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนที่ถือโดยบริษัทฯ (ร้อยละ 36.49)	410,135
หัก: มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนส่วนที่บริษัทฯ ถืออยู่เดิม (ร้อยละ 16.91)	(214,813)
ค่าความนิยม	74,905
สิ่งตอบแทนที่โอนให้	270,227

การซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เอส-นอร์สท โลจิสติกส์ จำกัด เพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัท เอส-นอร์สท โลจิสติกส์ จำกัด จำนวน 355,131 หุ้น คิดเป็นมูลค่าจำนวน 16.21 ล้านบาท โดยซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ภายหลังจากการลงทุนเพิ่มดังกล่าว ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท เอส-นอร์สท โลจิสติกส์ จำกัด เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 19.75 เป็นร้อยละ 35.50 ที่จำนวน 800,455 หุ้น คิดเป็นมูลค่าจำนวน 34.69 ล้านบาท และทำให้เกิดขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน เป็นจำนวนเงิน 2,345,921.57 บาท แสดงในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

15.2 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

สำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2566	2565
บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	191,738	285,831

15.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

	(หน่วย: ล้านบาท)					
	บริษัท ร่วมอิสระ จำกัด		บริษัท ร่วมอิสระ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด		บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,710	1,332	41	40	223	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	468	495	980	1,056	2,960	-
หนี้สินหมุนเวียน	(410)	(215)	(95)	(97)	(131)	-
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,026)	(825)	(563)	(604)	(2,199)	-
สินทรัพย์ - สุทธิ	742	787	363	395	853	-
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	25.00	25.00	25.00	25.00	36.49	-
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการ						
ในสินทรัพย์ - สุทธิ	186	197	91	99	311	-
ค่าความนิยม	-	-	-	-	75	-
รายการปรับปรุงในงบการเงินรวม	-	-	-	-	47	-
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการ						
ในบริษัทร่วม	186	197	91	99	433	-

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท ร่วมอิสระ จำกัด		บริษัท ร่วมอิสระ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด		บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
	รายได้	272	264	80	74	325
ขาดทุน	(44)	(23)	(111)	(52)	(142)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(1)	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	(45)	(23)	(111)	(52)	(142)	-

รายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2566 ของบริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามที่แสดงด้านบนเป็นรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วันที่เปลี่ยนสถานะมาเป็นบริษัทร่วมจนถึงสิ้นปี 2566

16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินทุน		ราคาทุน		รายได้เงินปันผล ในระหว่างปี	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันบาท)
บริษัท โชคชัยทิพกุล จำกัด	920	920	99.99	99.99	1,203,802	1,203,802	-	-
บริษัท กรุงเทพ ทาวเวอร์ (1999) จำกัด	519	519	99.99	99.99	518,994	518,994	-	-
บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด	16	16	59.37	59.37	42,794	42,794	7,320	6,441
Saha Vietnam Co., Ltd.	5	5	100.00	100.00	4,903	4,903	-	-
บริษัท แครี่ไทย จำกัด	67	67	63.91	63.91	68,111	68,111	-	-
รวม					1,838,604	1,838,604	7,320	6,441
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน					(50,159)	(159,103)		
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ					1,788,445	1,679,501		

17. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			รวม
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้าง	
ราคาทุน				
1 มกราคม 2565	3,065,874	1,316,655	58,123	4,440,652
ซื้อเพิ่ม	99,152	36	24,917	124,105
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(7,050)	-	(7,050)
โอนเข้า (ออก)	(31,322)	25,769	(17,788)	(23,341)
31 ธันวาคม 2565	3,133,704	1,335,410	65,252	4,534,366
ซื้อเพิ่ม	-	1,240	19,732	20,972
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(20,896)	(352)	(21,248)
รับโอนสินทรัพย์เพื่อชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	779,000	34,500	-	813,500
โอนเข้า (ออก)	727	60,424	(60,116)	1,035
31 ธันวาคม 2566	3,913,431	1,410,678	24,516	5,348,625
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
1 มกราคม 2565	2,618	863,978	-	866,596
ค่าเสื่อมราคา	163	35,840	-	36,003
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(3,088)	-	(3,088)
โอนเข้า	-	2,079	-	2,079
31 ธันวาคม 2565	2,781	898,809	-	901,590
ค่าเสื่อมราคา	162	38,734	-	38,896
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(15,394)	-	(15,394)
โอนเข้า	-	5,929	-	5,929
31 ธันวาคม 2566	2,943	928,078	-	931,021
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า				
1 มกราคม 2565	55,852	7,700	-	63,552
เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(2,649)	30,279	-	27,630
31 ธันวาคม 2565	53,203	37,979	-	91,182
เพิ่มขึ้น	62,551	1,527	-	64,078
31 ธันวาคม 2566	115,754	39,506	-	155,260
ราคาตามบัญชี				
31 ธันวาคม 2565	3,077,220	398,622	65,252	3,541,594
31 ธันวาคม 2566	3,794,734	443,094	24,516	4,262,344

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			รวม
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้าง	
ราคาทุน				
1 มกราคม 2565	2,221,984	702,654	53,641	2,978,279
ซื้อเพิ่ม	-	-	23,633	23,633
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(7,050)	-	(7,050)
โอนเข้า (ออก)	(30,832)	25,769	(17,788)	(22,851)
31 ธันวาคม 2565	2,191,152	721,373	59,486	2,972,011
ซื้อเพิ่ม	-	1,240	15,947	17,187
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(352)	(352)
รับโอนสินทรัพย์เพื่อชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	779,000	34,500	-	813,500
โอนเข้า (ออก)	727	56,700	(56,392)	1,035
31 ธันวาคม 2566	2,970,879	813,813	18,689	3,803,381
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
1 มกราคม 2565	2,618	323,338	-	325,956
ค่าเสื่อมราคา	163	26,205	-	26,368
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(3,087)	-	(3,087)
โอนเข้า	-	2,079	-	2,079
31 ธันวาคม 2565	2,781	348,535	-	351,316
ค่าเสื่อมราคา	161	30,919	-	31,080
โอนเข้า	-	5,929	-	5,929
31 ธันวาคม 2566	2,942	385,383	-	388,325
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า				
1 มกราคม 2565	1,309	-	-	1,309
เพิ่มขึ้น	215	30,279	-	30,494
31 ธันวาคม 2565	1,524	30,279	-	31,803
เพิ่มขึ้น	62,865	1,527	-	64,392
31 ธันวาคม 2566	64,389	31,806	-	96,195
ราคาตามบัญชี				
31 ธันวาคม 2565	2,186,847	342,559	59,486	2,588,892
31 ธันวาคม 2566	2,903,548	396,624	18,689	3,318,861

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ มีมูลค่า 10,911 ล้านบาท (2565: 8,367 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 7,235 ล้านบาท 2565: 6,938 ล้านบาท) โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดสำหรับที่ดินและวิธีต้นทุนสำหรับอาคาร และใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สำหรับที่ดินและอาคารสำนักงานให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และ อัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า

จำนวนที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ซึ่งเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
รายได้				
ค่าเช่าคงที่	62,219	61,536	44,196	45,396
ค่าบริการ	41,702	37,898	-	-
รวมรายได้	103,921	99,434	44,196	45,396
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางตรง				
ที่ก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าและบริการ	72,324	63,263	30,230	26,870
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางตรง	72,324	63,263	30,230	26,870

18. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						รวม
	ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักร	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง และติดตั้ง	
ราคาทุน							
1 มกราคม 2565	1,229,322	717,994	357,358	526,026	759,919	485,633	4,076,252
ซื้อเพิ่ม	-	1,160	5,265	12,293	19,476	133,478	171,672
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(18)	(3,795)	(11,710)	(24,257)	-	(39,780)
โอนเข้า (ออก)	36,649	315,971	14,017	40,440	-	(383,736)	23,341
31 ธันวาคม 2565	1,265,971	1,035,107	372,845	567,049	755,138	235,375	4,231,485
ซื้อเพิ่ม	14,000	5,541	4,849	5,515	49,607	76,208	155,720
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(182)	(18,089)	(2,818)	(10,061)	(31,150)
โอนเข้า (ออก)	2,165	177,842	8,536	34,789	-	(224,367)	(1,035)
31 ธันวาคม 2566	1,282,136	1,218,490	386,048	589,264	801,927	77,155	4,355,020
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
1 มกราคม 2565	55,936	395,119	283,306	486,241	650,711	-	1,871,313
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	876	23,508	30,717	19,251	45,865	-	120,217
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(10)	(3,776)	(11,629)	(23,732)	-	(39,147)
โอนออก	-	(2,079)	-	-	-	-	(2,079)
31 ธันวาคม 2565	56,812	416,538	310,247	493,863	672,844	-	1,950,304
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	814	40,117	22,907	24,790	46,168	-	134,796
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(181)	(18,088)	(2,229)	-	(20,498)
โอนออก	-	(51)	-	(5,878)	-	-	(5,929)
31 ธันวาคม 2566	57,626	456,604	332,973	494,687	716,783	-	2,058,673
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า							
1 มกราคม 2565	-	-	-	-	-	-	-
เพิ่มขึ้น	-	10,000	-	-	-	-	10,000
31 ธันวาคม 2565	-	10,000	-	-	-	-	10,000
31 ธันวาคม 2566	-	10,000	-	-	-	-	10,000
ราคาตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2565	1,209,159	608,569	62,598	73,186	82,294	235,375	2,271,181
31 ธันวาคม 2566	1,224,510	751,886	53,075	94,577	85,144	77,155	2,286,347
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2565 (57 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							120,217
2566 (46 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							134,796

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						รวม
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักร	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง และติดตั้ง	
ราคาทุน							
1 มกราคม 2565	988,944	425,972	44,295	460,721	483,543	433,112	2,836,587
ซื้อเพิ่ม	-	-	1,951	6,221	533	117,243	125,948
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(9,740)	(3,150)	-	(12,890)
โอนเข้า (ออก)	36,159	315,971	9,990	40,440	-	(379,709)	22,851
31 ธันวาคม 2565	1,025,103	741,943	56,236	497,642	480,926	170,646	2,972,496
ซื้อเพิ่ม	-	-	1,440	2,968	542	53,300	58,250
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(17,729)	(41)	(2,898)	(20,668)
โอนเข้า (ออก)	-	165,988	3,583	24,511	-	(195,117)	(1,035)
31 ธันวาคม 2566	1,025,103	907,931	61,259	507,392	481,427	25,931	3,009,043
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
1 มกราคม 2565	54,272	290,273	28,652	435,735	477,422	-	1,286,354
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	745	12,394	4,413	13,470	1,862	-	32,884
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(9,707)	(3,150)	-	(12,857)
โอนออก	-	(2,079)	-	-	-	-	(2,079)
31 ธันวาคม 2565	55,017	300,588	33,065	439,498	476,134	-	1,304,302
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	745	27,604	6,577	18,560	1,693	-	55,179
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(17,728)	(40)	-	(17,768)
โอนออก	-	(51)	-	(5,878)	-	-	(5,929)
31 ธันวาคม 2566	55,762	328,141	39,642	434,452	477,787	-	1,335,784
ราคาตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2565	970,086	441,355	23,171	58,144	4,792	170,646	1,668,194
31 ธันวาคม 2566	969,341	579,790	21,617	72,940	3,640	25,931	1,673,259
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2565 (14 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							32,884
2566 (29 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							55,179

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 1,745 ล้านบาท (2565: 1,716 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 1,397 ล้านบาท 2565: 1,396 ล้านบาท)

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ค่าลิขสิทธิ์	โปรแกรม	สินทรัพย์ดิจิทัล	รวม
	เครื่องหมายการค้า	คอมพิวเตอร์		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				
ราคาทุน	25,730	93,272	7,700	126,702
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(24,927)	(32,777)	-	(57,704)
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่า	-	(41,778)	(5,740)	(47,518)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	803	18,717	1,960	21,480
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
ราคาทุน	25,730	85,794	7,693	119,217
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(24,553)	(30,813)	-	(55,366)
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่า	-	(41,778)	(6,085)	(47,863)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	1,177	13,203	1,608	15,988

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ค่าลิขสิทธิ์	โปรแกรม	สินทรัพย์ดิจิทัล	รวม
	เครื่องหมายการค้า	คอมพิวเตอร์		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				
ราคาทุน	25,730	80,235	7,700	113,665
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(24,927)	(32,429)	-	(57,356)
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่า	-	(36,778)	(5,740)	(42,518)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	803	11,028	1,960	13,791
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
ราคาทุน	25,730	75,747	7,693	109,170
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(24,553)	(30,522)	-	(55,075)
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่า	-	(36,778)	(6,085)	(42,863)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	1,177	8,447	1,608	11,232

การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	15,988	14,706	11,232	10,724
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,478	5,499	4,487	4,672
สินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้น	7	7,693	7	7,693
ตัดจำหน่าย	-	(3,376)	-	(3,376)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(2,338)	(2,449)	(2,280)	(2,396)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลดลง(เพิ่มขึ้น)	345	(6,085)	345	(6,085)
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี	21,480	15,988	13,791	11,232

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซึ่งได้แก่สินทรัพย์ดิจิทัล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ราคาทุน				
ยอดคงเหลือต้นปี	7,693	-	7,693	-
เพิ่มขึ้น	7	7,693	7	7,693
ยอดคงเหลือปลายปี	7,700	7,693	7,700	7,693
ค่าเผื่อการด้อยค่า				
ยอดคงเหลือต้นปี	6,085	-	6,085	-
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี	(345)	6,085	(345)	6,085
ยอดคงเหลือปลายปี	5,740	6,085	5,740	6,085
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
ยอดคงเหลือต้นปี	1,608	-	1,608	-
ยอดคงเหลือปลายปี	1,960	1,608	1,960	1,608

ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ เข้าทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Node Validator) แบบ Proof-of-Staked-Authority (PoSA) บนบล็อกเชน (Blockchain) ของ Bitkub กับบริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด ในลักษณะ Sharing Node และจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเหรียญ KUB (KUB coin) ซึ่งจากการทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าวนั้น บริษัทฯ ไม่ได้ลงทุนซื้อเหรียญ KUB (KUB coin) เพิ่มเติม แต่บริษัทฯ ต้องนำฝากเหรียญ KUB (KUB coin) ในส่วนที่เป็นผลตอบแทนที่ได้รับจากการเป็น Node Validator รวมถึงบริษัทฯ จะไม่สามารถขายและเคลื่อนย้ายเหรียญ KUB (KUB coin) ส่วนนี้ได้จนถึงเดือนพฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในบันทึกข้อตกลง

20. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินมัดจำและเงินประกัน	98,176	95,497	93,249	92,600
เชื้คคินรอเรียกเก็บเกิน 1 ปี	24,335	25,075	24,335	25,075
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	14	849	14	-
อื่น ๆ	59,111	13,824	58,311	11,025
รวม	181,636	135,245	175,909	128,700
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำและเงินประกัน	(18,226)	(18,226)	(18,226)	(18,226)
ค่าเผื่อเชื้คคินรอเรียกเก็บเกิน 1 ปีสงสัยจะสูญ	(24,335)	(25,075)	(24,335)	(25,075)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	139,075	91,944	133,348	85,399

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโครงการนอร์ธปาร์กและได้จ่ายชำระครบถ้วนแล้ว โดยบันทึกไว้ในบัญชีเงินมัดจำจำนวนเงิน 60.75 ล้านบาท แต่ยังไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งอาจเกิดผลเสียหายจำนวน 18.2 ล้านบาท บริษัทฯ จึงได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าในจำนวนดังกล่าว

21. เงินกู้ยืมระยะสั้น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินกู้ยืมระยะสั้น	27,169	25,819	27,169	25,819
รวม	27,169	25,819	27,169	25,819

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้น โดยไม่มีหลักประกัน ซึ่งออกในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี (2565: ร้อยละ 0.50 ต่อปี)

22. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,533,618	3,934,923	4,723,297	4,116,619
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	814,437	946,299	723,760	847,930
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	326,294	74,686	328,515	74,982
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	613,276	497,310	528,035	412,103
รายได้รับล่วงหน้า	3,262	889	-	-
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6,290,887	5,454,107	6,303,607	5,451,634

23. สัญญาเช่า

บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าสินทรัพย์ ซึ่งได้แก่ ยานพาหนะ กับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ บริษัทฯ โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 3 ถึง 8 ปี

23.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงิน
	เฉพาะกิจการ
	ยานพาหนะ
1 มกราคม 2565	73,862
เพิ่มขึ้น	11,587
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(30,306)
ปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	(505)
31 ธันวาคม 2565	54,638
เพิ่มขึ้น	12,167
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(21,556)
ปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	(6,814)
31 ธันวาคม 2566	38,435

23.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	57,134	72,684
หัก: ดอกเบี้ยรอกการตัดจำหน่าย	(10,269)	(11,784)
รวม	46,865	60,900
ประกอบด้วย		
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน	15,052	17,384
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน	31,813	43,516
	46,865	60,900

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2566</u>	<u>2565</u>
ยอดคงเหลือต้นปี	60,900	78,330
เพิ่มขึ้น	12,167	11,587
ดอกเบี้ยที่รับรู้	6,355	7,332
จ่ายค่าเช่า	(25,743)	(35,592)
ปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	(6,814)	(757)
ยอดคงเหลือปลายปี	<u>46,865</u>	<u>60,900</u>

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 37.1 ภายใต้อำนาจข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

23.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2566</u>	<u>2565</u>	<u>2566</u>	<u>2565</u>
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	21,556	30,306
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	6,355	7,332
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	-	-	64,687	56,531
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์ อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	11,132	10,610	11,132	10,610

23.4 อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 11.1 ล้านบาท (2665: 10.6 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 101.6 ล้านบาท 2565: 102.7 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

24. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	336,116	319,883	292,977	278,181
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	19,168	18,736	15,600	15,382
ต้นทุนดอกเบี้ย	6,746	3,248	5,771	2,688
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน				
ประชากรศาสตร์	-	1,419	-	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	(28,313)	-	(21,564)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	34,403	-	31,111
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(26,606)	(13,260)	(22,384)	(12,821)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	335,424	336,116	291,964	292,977

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 48.2 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 47.4 ล้านบาท) (2565: 72.5 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 68.9 ล้านบาท))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 8 - 19 ปี (เฉพาะบริษัทฯ: 8 ปี) (2565: 8 - 19 ปี (เฉพาะบริษัทฯ: 8 ปี))

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
อัตราคิดลด	2.49 - 3.48	2.49 - 3.48	2.49	2.49
อัตราการขึ้นเงินเดือน	4.00 - 6.00	4.00 - 6.00	5.00	5.00

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2566			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(17.7)	25.4	(14.4)	16.2
อัตรารากขึ้นเงินเดือน	22.1	(19.9)	18.1	(16.4)

(หน่วย: ล้านบาท)

	2565			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(18.0)	20.4	(14.9)	16.8
อัตรารากขึ้นเงินเดือน	19.7	(17.8)	16.2	(14.7)

25. ดำรงตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดำรงตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

26. หุ้นกู้ซื้อคืน

- 26.1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่ 2 เพื่อบริหารการเงินภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 380 ล้านบาท เป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 6.3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 1.92 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หักด้วยจำนวนหุ้นซื้อคืนในโครงการครั้งที่ 1 โดยเป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระยะเวลาของการซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 หุ้นกู้ซื้อคืนโครงการดังกล่าวมีเงื่อนไขจำหน่ายได้ภายหลัง 6 เดือน นับแต่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น
- 26.2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงินภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500 ล้านบาท เป็นจำนวนหุ้นประมาณ 9.9 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยเป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระยะเวลาของการซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 หุ้นกู้ซื้อคืนโครงการดังกล่าวมีเงื่อนไขจำหน่ายได้ภายหลัง 6 เดือน นับแต่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น

รายละเอียดของจำนวนหุ้นที่ซื้อคืน มีดังนี้

	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ราคาเฉลี่ยต่อหุ้น (บาท)	ทุนซื้อคืน (ล้านบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	1,974,600	65.00	128,345
ซื้อเพิ่มระหว่างปี	1,536,700	67.94	104,402
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	3,511,300	66.29	232,747
จำหน่ายระหว่างปี	(1,827,100)	65.14	(119,026)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	1,684,200	67.52	113,721

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กักกำไรสะสมไว้เป็นเงินสำรองเท่ากับจำนวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืนจนกว่าจะมีการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้หมดหรือลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณีนั้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้กักกำไรสะสมเป็นเงินสำรองสำหรับหุ้นซื้อคืนเป็นจำนวน 113.72 ล้านบาท (2565 : 232.75 ล้านบาท) โดยรายการสำรองดังกล่าวได้รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้หัวข้อ “กำไรสะสมจัดสรรแล้ว - สำรองหุ้นที่ซื้อคืน”

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ซื้อสินค้า	30,652,383	28,980,407	31,013,896	29,261,798
ค่าส่งเสริมการขายและค่าขนส่ง	1,315,136	1,612,278	1,256,439	1,557,852
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	1,253,891	1,183,285	993,467	815,853
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	340,795	338,984	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	176,030	158,669	110,094	91,954
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต และต้นทุนโครงการก่อสร้างทรัพย์สินระหว่างพัฒนา	193,283	35,303	196,289	42,712

28. รายได้ทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม	145,285	60,741	145,150	60,120
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร	43,527	17,296	34,207	13,354
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	23,415	18,098	23,415	18,098
รวม	212,227	96,135	202,772	91,572

29. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	489,331	342,248	453,431	310,884
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(3,557)	(14,954)	19,201	37,051
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	485,774	327,294	472,632	347,935

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวกับผลกำไร(ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	53,182	(90,619)	53,182	(90,343)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวกับผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(1,287)	-	(1,910)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวกับรายการส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม	881	57	-	-
	<u>54,063</u>	<u>(91,849)</u>	<u>53,182</u>	<u>(92,253)</u>

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	2,770,361	1,998,591	2,737,200	2,000,766
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	554,072	399,718	547,440	400,153
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ				
การส่งเสริมการลงทุน (หมวดหมู่ 31)	(13,646)	(12,034)	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	14,087	(11,473)	-	-
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	14,091	9,746	7,953	4,559
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(9,306)	(11,755)	(8,701)	(11,755)
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี	(77,745)	(48,684)	(74,060)	(45,022)
อื่น ๆ	4,221	1,776	-	-
รวม	<u>(68,298)</u>	<u>(72,424)</u>	<u>(74,808)</u>	<u>(52,218)</u>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	485,774	327,294	472,632	347,935
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง	<u>17.5%</u>	<u>16.4%</u>	<u>17.3%</u>	<u>17.4%</u>

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้า	11,829	10,499	15,281	16,213
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	61,179	66,898
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	10,032	31,821
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	30,512	17,775	19,239	6,361
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	9,504	9,573	8,504	8,573
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	67,085	67,223	58,393	58,595
อื่น ๆ	11,396	22,555	8,629	11,972
รวม	130,326	127,625	181,257	200,433
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
ตราสารหนี้และตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(1,795,487)	(1,742,280)	(1,795,487)	(1,742,280)
รวม	(1,795,487)	(1,742,280)	(1,795,487)	(1,742,280)
สินทรัพย์(หนี้สิน)ภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ	(1,665,161)	(1,614,655)	(1,614,230)	(1,541,847)
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	23,750	25,091	-	-
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี	(1,688,911)	(1,639,746)	(1,614,230)	(1,541,847)
สินทรัพย์(หนี้สิน)ภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ	(1,665,161)	(1,614,655)	(1,614,230)	(1,541,847)

30. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

	(หน่วย: พันหุ้น)	
	2566	2565
ยอดยกมา	326,489	328,025
บวก: จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นทุนซื้อคืนที่จำหน่ายในระหว่างปี	512	-
หัก: จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นทุนซื้อคืนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	-	(1,116)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	327,001	326,909

31. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัท ทีพีวาร์อิน อินเตอร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (“บริษัทย่อย”) ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตขวดพลาสติกตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 59-0997-1-03-1-0 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 9 สิงหาคม 2559) นอกจากนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตขวดพลาสติกกิ่งสำเร็จรูปและขวดพลาสติกตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 66-0790-1-03-1-0 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยยังไม่มีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับนี้

บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด (“บริษัทย่อย”) ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (ยกเว้นการผลิตน้ำตาลและไอศกรีม) ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2241(2)/2555 ลงวันที่ 4 กันยายน 2555 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 23 มกราคม 2556) และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50 ของอัตรปกติ มีกำหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนดได้รับยกเว้นภาษี

รายได้จากการขายของบริษัทย่อยดังกล่าวจำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม		กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม		รวม	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
	(หน่วย: พันบาท)					
รายได้จากการขาย						
จากการขายในประเทศ	414,075	373,103	564,401	524,450	728,242	662,980
จากการส่งออก	-	-	246,912	241,501	246,912	241,501
รวมรายได้จากการขาย	414,075	373,103	811,313	765,951	975,154	904,481

32. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทที่มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้

1. ขายสินค้าอุปโภคบริโภค
2. อาคารสำนักงานให้เช่า

กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน โดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 รายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)									
	ขายสินค้าอุปโภค		อาคารสำนักงานให้เช่า		อื่น ๆ		การตัดบัญชีรายการระหว่างกัน		รวม	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565
รายได้										
รายได้จากลูกค้าภายนอก	37,588	34,913	107	98	190	167	-	-	37,885	35,178
รายได้ระหว่างส่วนงาน	1,233	1,103	25	25	135	122	(1,393)	(1,250)	-	-
รวมรายได้	38,821	36,016	132	123	325	289	(1,393)	(1,250)	37,885	35,178
ผลการดำเนินงาน										
กำไรขั้นต้นของส่วนงาน	6,157	5,227	61	61	131	121	(134)	(123)	6,215	5,286
รายได้เงินปันผล									350	214
รายได้อื่น									13	64
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย									(3,177)	(3,032)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร									(738)	(668)
ค่าใช้จ่ายอื่น									(61)	(47)
กลับรายการขาดทุนจากการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน									27	28
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม									(70)	57
รายได้ทางการเงิน									212	96
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้									(486)	(327)
กำไรสำหรับปี									2,285	1,671
รายการที่มีใช้เงินสดที่มีนัยสำคัญอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย										
ขาดทุนจากการซื้อขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น	67	34	-	10	-	-	6	-	73	44

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2566	2565
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	36,866	34,258
ประเทศอื่น ๆ	1,020	920
รวม	<u>37,886</u>	<u>35,178</u>

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ปี 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสามรายเป็นจำนวนเงินประมาณ 13,484 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานขายสินค้าอุปโภคบริโภค (ปี 2565 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสามรายเป็นจำนวนเงิน 14,555 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานขายสินค้าอุปโภคบริโภค)

33. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2566 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 24.6 ล้านบาท (2565: 24.1 ล้านบาท)

34. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)	วันที่จ่ายปันผล
2566				
เงินปันผลประจำปี 2565	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2566	489.7	1.50	
หัก: เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล		(163.2)	(0.50)	9 ธันวาคม 2565
เงินปันผลประจำปี 2565 - สุทธิ		<u>326.5</u>	<u>1.00</u>	23 พฤษภาคม 2566
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล สำหรับปี 2566	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566	197.0	0.60	8 ธันวาคม 2566
รวม		<u>523.5</u>	<u>1.60</u>	
2565				
เงินปันผลประจำปี 2564	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2565	524.0	1.60	
หัก: เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล		(196.9)	(0.60)	9 ธันวาคม 2564
เงินปันผลประจำปี 2564 - สุทธิ		<u>327.1</u>	<u>1.00</u>	24 พฤษภาคม 2565
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล สำหรับปี 2565	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565	163.2	0.50	9 ธันวาคม 2565
รวม		<u>490.3</u>	<u>1.50</u>	

35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

35.1 ภาระผูกพัน

35.1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯมีภาระค้ำประกันที่ทำกับธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้กับบริษัทอื่น ซึ่งเป็นการค้ำประกันตามสัดส่วนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	<u>2566</u>	<u>2565</u>
<i>บริษัทย่อย</i>		
- บจ.ทิพย์วารินวัฒนา	5,000	5,000
<i>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</i>		
- บจ.คิง สแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	161,000	-
<i>บริษัทอื่น</i>		
- บจ.โมบาย โลจิสติกส์	14,000	14,000
รวม	<u>180,000</u>	<u>19,000</u>

35.1.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯและบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุนของผู้ร่วมลงทุนฝ่ายไทยให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	<u>2566</u>	<u>2565</u>
- บจ.ทรานคอสโมส (ไทยแลนด์)	7,200	16,290
- บจ.สห โดคิว คอร์ปอเรชั่น	36,000	61,260
รวม	<u>43,200</u>	<u>77,550</u>

35.1.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯมีภาระผูกพันในการออกหนังสือค้ำประกันต่อหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	<u>2566</u>	<u>2565</u>
<i>ภาระในการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน</i>		
- สำหรับการใช้จ่ายไฟฟ้า	200	305
- สำหรับหน่วยงานราชการ	620	620
รวม	<u>820</u>	<u>925</u>

- 35.1.4 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำและบริการอื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาและบริการดังกล่าวเป็นจำนวน 11.7 ล้านบาท (2565: 13.4 ล้านบาท)
- 35.1.5 บริษัทฯ มีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.6 ล้านเยน 0.6 ล้านหยวน และ 76.8 ล้านบาท (2565: 0.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1.7 ล้านหยวน และ 594.6 ล้านบาท)
- 35.1.6 บริษัทฯ แห่งหนึ่งได้ทำข้อตกลงและเงื่อนไขการติดตั้งตู้ขายสินค้าหยอดเหรียญอัตโนมัติกับคู่สัญญาจำนวนมาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ดังกล่าวผูกพันที่จะต้องชำระค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญาในอัตราและเงื่อนไขที่ตกลงกัน นอกจากนี้ ข้อตกลงจำนวนหนึ่งได้กำหนดค่าตอบแทนและเงื่อนไขต่าง ๆ แต่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา (โดยคู่สัญญาสามารถยกเลิกได้) บริษัทฯ ดังกล่าวจึงมีค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขในข้อตกลงนั้น จนกว่าข้อตกลงจะถูกยกเลิก

35.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

- 35.2.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีภาระหนี้กับธนาคาร โดยการรับเงินล่วงหน้าจากการให้ธนาคารเรียกเก็บเงินตามตั๋วเงินรับการค้าที่ครบกำหนดจำนวน 34.6 ล้านบาท (2565: 103.2 ล้านบาท) ภาระหนี้ดังกล่าวจะหมดไปเมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คแต่ละฉบับได้
- 35.2.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ มีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งจากการทำสัญญาให้การสนับสนุนการก่อสร้างแก่บริษัทฯ แห่งหนึ่งจำนวน 60 ล้านบาท
- 35.2.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ คงเหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 14.8 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

35.3 คดีฟ้องร้องของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 บริษัทฯ ผู้รับเหมาแห่งหนึ่งได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ แห่งหนึ่งในฐานะผู้ว่าจ้างงานตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างต่อศาลแพ่ง โดยเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจำนวน 82.18 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ดังกล่าวได้ยื่นฟ้องผู้รับเหมาดังกล่าวต่อศาลแพ่ง โดยเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจ้างทำของจำนวน 198.94 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ศาลชั้นต้นได้ตัดสินให้ผู้รับเหมาดังกล่าวชำระค่าเสียหายจำนวน 34.09 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยแก่บริษัทฯ ขณะนี้บริษัทฯ ดังกล่าวอยู่ระหว่างการอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ ผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ ไม่มีผลเสียหายจากคดีดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากคดีความไว้ในบัญชี

36. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
เงินลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนใน				
ตลาดหลักทรัพย์	7,788	264	-	8,052
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-	-	5,901	5,901
เงินลงทุนในตราสารหนี้	-	1,113	-	1,113
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	192	-	-	192
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	10,911	10,911

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
เงินลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนใน				
ตลาดหลักทรัพย์	7,570	385	-	7,955
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-	-	5,804	5,804
เงินลงทุนในตราสารหนี้	-	1,171	-	1,171
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	286	-	-	286
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	8,367	8,367

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
เงินลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนใน				
ตลาดหลักทรัพย์	7,788	264	-	8,052
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-	-	5,894	5,894
เงินลงทุนในตราสารหนี้	-	1,113	-	1,113
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	192	-	-	192
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	7,235	7,235

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
เงินลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนใน				
ตลาดหลักทรัพย์	7,570	385	-	7,955
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-	-	5,791	5,791
เงินลงทุนในตราสารหนี้	-	1,171	-	1,171
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	286	-	-	286
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	6,938	6,938

37. เครื่องมือทางการเงิน

37.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้า และหนี้สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ (ถ้ามี) ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียไว้ในหัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 30 วัน ถึง 90 วัน

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงิน โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดไว้ให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปี การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคู่สัญญา

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมิน โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

เงินลงทุนในตราสารหนี้

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายมีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ ดังนั้น ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งประเมินในระหว่างปีจำกัดอยู่ที่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหรือ “ความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ” สำหรับตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาดโดยพิจารณาจากอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับนำลงทุน (Investment grade credit rating) จากหน่วยงานจัดอันดับเครดิตภายนอกที่มีการเผยแพร่ ตราสารอื่น ๆ จะพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำเมื่อความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้อยู่ในระดับต่ำ และ ผู้ออกตราสารมีความสามารถทางการเงินที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาได้

การค้าประกัน

กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้การค้าประกันทางการเงินแก่หนี้สินของกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทออกหนังสือค้าประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคารสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหลายแห่ง (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35)

ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทอยู่ในระดับต่ำ โดยถ้าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริษัทเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงโดยการเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวนไม่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจึงอยู่ในระดับต่ำ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ทำให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงต่ำจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการต่อความต้องการเงินของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (% ต่อปี)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	516	2,587	3,103	0.25 - 1.95
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	5,900	5,900	-
ตั๋วเงินรับการค้า	-	-	-	397	397	-
คำสั่งเสริมการขายค้างรับ	-	-	-	1,583	1,583	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	503	179	-	-	682	3.37 - 12.00
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	1,709	1,203	-	13,953	16,865	0.75 - 5.05
	2,212	1,382	516	24,420	28,530	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้น	27	-	-	-	27	0.50
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	6,291	6,291	-
คำสั่งเสริมการขายค้างจ่าย	-	-	-	2,563	2,563	-
	27	-	-	8,854	8,881	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (% ต่อปี)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	29	1,805	1,834	0.25 - 0.50
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	4,935	4,935	-
ตั๋วเงินรับการค้า	-	-	-	371	371	-
คำสั่งเสริมการขายค้างรับ	-	-	-	1,841	1,841	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	751	-	-	-	751	5.00 - 10.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	681	-	-	681	3.37 - 12.00
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	1,734	1,172	-	13,759	16,665	0.15 - 5.05
	2,485	1,853	29	22,711	27,078	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้น	26	-	-	-	26	0.50
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	5,454	5,454	-
คำสั่งเสริมการขายค้างจ่าย	-	-	-	2,915	2,915	-
	26	-	-	8,369	8,395	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (% ต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	516	2,335	2,851	0.25 - 1.95
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	5,843	5,843	-
ตั๋วเงินรับการค้า	-	-	-	397	397	-
คำสั่งเสริมการขายค้างรับ	-	-	-	1,583	1,583	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	503	178	-	-	681	3.37 - 12.00
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	958	1,136	-	13,947	16,041	0.75 - 5.05
	<u>1,461</u>	<u>1,314</u>	<u>516</u>	<u>24,105</u>	<u>27,396</u>	
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>						
เงินกู้ยืมระยะสั้น	27	-	-	-	27	0.50
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	6,304	6,304	-
คำสั่งเสริมการขายค้างจ่าย	-	-	-	2,563	2,563	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	15	32	-	-	47	0.21 - 9.56
	<u>42</u>	<u>32</u>	<u>-</u>	<u>8,867</u>	<u>8,941</u>	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (% ต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	29	1,569	1,598	0.25 - 0.50
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	4,850	4,850	-
ตั๋วเงินรับการค้า	-	-	-	371	371	-
คำสั่งเสริมการขายค้างรับ	-	-	-	1,841	1,841	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	745	-	-	-	745	10.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	681	-	-	681	3.37 - 12.00
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	1,093	1,171	-	13,747	16,011	0.15 - 5.05
	<u>1,838</u>	<u>1,852</u>	<u>29</u>	<u>22,378</u>	<u>26,097</u>	
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>						
เงินกู้ยืมระยะสั้น	26	-	-	-	26	0.50
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	5,452	5,452	-
คำสั่งเสริมการขายค้างจ่าย	-	-	-	2,915	2,915	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	17	44	-	-	61	0.21 - 9.56
	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>-</u>	<u>8,367</u>	<u>8,454</u>	

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการค้าของกลุ่มบริษัท โดยการรักษาระดับเงินสดเพื่อให้เพียงพอต่อสภาพคล่องที่ต้องการ กลุ่มบริษัทได้ประเมินแล้วว่า กลุ่มบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะชำระหนี้สินทางการเงินได้ และได้ข้อสรุปว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	รวม	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์						
เงินกู้ยืมระยะสั้น	27	-	27	26	-	26
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6,291	-	6,291	5,454	-	5,454
คำสั่งเสริมการขายค้างจ่าย	2,563	-	2,563	2,915	-	2,915
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	8,881	-	8,881	8,395	-	8,395

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	รวม	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์						
เงินกู้ยืมระยะสั้น	27	-	27	26	-	26
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6,304	-	6,304	5,452	-	5,452
คำสั่งเสริมการขายค้างจ่าย	2,563	-	2,563	2,915	-	2,915
หนี้สินตามสัญญาเช่า	20	37	57	23	50	73
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	8,914	37	8,951	8,416	50	8,466

37.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัทมีวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้

- ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้ และเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดอื่น
- ค) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรืออ้างอิงจากแบบจำลองราคาที่ได้รับ การยอมรับโดยทั่วไป ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

37.3 การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจำและมีลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็นลำดับที่ 3 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	ตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	5,804	5,791
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	318	318
ลดลงระหว่างปี	(4)	(4)
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	(2)	4
โอนเปลี่ยนประเภทระหว่างปี	(215)	(215)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	5,901	5,894

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมสรุปได้ดังนี้

เครื่องมือทางการเงิน	เทคนิคการวัดมูลค่า	ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีความสำคัญ	อัตราที่ใช้
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	คิดลดกระแสเงินสดคิดลด เงินปันผลและวิธีการอื่น ๆ	ต้นทุนของเงินลงทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก อัตราการเติบโตระยะยาว	7.7% - 12.6% 1.2%

ผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานต่อมูลค่ายุติธรรม แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566		2566	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
ต้นทุนของเงินลงทุนถั่วเหลืองง้วน้าหนัก	(21)	22	(21)	22
อัตรากาเรือบโตรยะยาว	15	(16)	16	(16)

38. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.42:1 (2565: 0.43:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.44:1 (2565: 0.44:1)

39. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 2.0 บาท โดยบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.6 บาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 บริษัทฯกำหนดจะจ่ายเงินปันผลที่เหลือหุ้นละ 1.4 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 460 ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2567 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในเดือนเมษายน 2567

40. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567